



เปิดท้ายชบวนของมหาวิทยาลัยด้วยกระทง ซึ่งตัวรถจำลองสัตว์ในด้านหน้าของชาวล้านนา "พญาหลวง" ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมล้านนาเกือบทุกประเภท มีลูกเข้าใจว่าเป็นพญานาค แต่หากสังเกตและวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าแตกต่างกัน ซึ่งพญาหลวงจะมีขาสี่ขาอย่างมังกร มีหู มีปีก และมีเขา ซึ่งพญาหลวงนี้เป็นสัตว์ในนิยายที่ปรากฏรูปในศิลปกรรมล้านนาเท่านั้น คำว่า หลวง ในที่นี้ อาจหมายถึงสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่ารับรูปแบบมาจากศิลปกรรมของจีน เพราะมีลักษณะคล้ายมังกรของจีน แต่พญาหลวงของล้านนานั้น มีรูปร่างลักษณะที่เหมือนจริงมากกว่า หากพิจารณาอีกชั้นหนึ่งจะพบว่า มีการผสมสัตว์สองชนิดเข้าด้วยกันได้แก่ มังกรและพญานาค รูปสัตว์ของตัวหลวง นำมาจากสัตว์หลายประเภท เช่น มีเขาเหมือนกวาง มีหัวคล้ายวัว มีเกล็ดและหางเหมือนปลา มีวงและงา เหมือนช้าง มีเท้าเหมือนม้า และมีปีกเหมือนนก เชื่อกันว่าพญาหลวงเป็นสัตว์มงคล ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถ้าอยู่ในท้องน้ำก็จะทำให้ท้องน้ำบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์

สุภัคนชาติ ปานสมมิต นักศึกษารชั้นปีที่ 3 สำนักวิชานิติศาสตร์ นายกองคการนักศึกษาชมพล. เปิดเผยถึงรายละเอียดของชบวนรถกระทง จนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ว่า ชบวนกระทงของชมพล.จำลองให้พญาหลวงอยู่ในน้ำ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งมีชีวิตในน้ำต่างมีความสุขสนุกสนาน บนรถประกอบไปด้วยสัตว์ในวรรณคดีล้านนาดังอื่นๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนกหัสดีลิงค์ ซึ่งเป็นสัตว์ในเทวนิยาย อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ รูปตัวส่วนใหญ่เป็นนกยกเว้นจะงอยปากเป็นวงดั่งวงจาง ความอุดมสมบูรณ์ด้านวัฒนธรรมของชาวเชียงรายที่มีอายุกว่า 750 ปียังคงอยู่ทุกวันนี้และสืบไป เนื่องจากบน พญาหลวง ยังมี ตรา 750 ปี เมืองเชียงรายโดยมีช่างจำนวนสามตัว ซึ่ง ช่างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเชียงรายมาช้านานเพราะว่ารูปช่างสี่ขาได้เมฆ บนตราประจำจังหวัดเชียงราย หมายถึง นิมิตรของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพญาชบวนเคยใช้ช่างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ

นอกจากนี้ ช่างยังเป็นจุดกำเนิดให้พญาชบวนยกอ่าวสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่าช่างทรงของพญาชบวนหายไปจากหลักที่ถูกไว้ พญาชบวนรายติดตามไปจนถึงภูมิภาคอื่นบริบูรณ์เริ่มมากก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้นโดยที่ช่างทั้งสามอยู่รอบตรา 750 ปี บนกลีบบัว คอยปกป้องรักษาให้ประเพณียี่เป็งเชียงรายดำรงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังปกป้องรักษาให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย มีความสุข สงบ ร่มเย็นต่อไป ด้านหลังพญาหลวง ยังตั้งรูปพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ใส่ไว้ใน บุษบก ซึ่งเป็นโคมพัด หรือ โคมหมุน ให้ทุกคนได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ อย่างทั่วถึง เพราะพระองค์เปรียบเสมือนดังร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกคน ทั้งหมดนี้คือชบวนของชมพล. ซึ่งได้ร่วมสนับสนุน งานสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย และขอเป็นตัวแทนชาวไทยทั้งชาติประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่า เรารักในหลวง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ